

ปลัด...อยากเล่า

สวัสดิ์พี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ที่รักทุกท่าน ก่อนอื่นคงต้องขอกล่าว “**สุขสันต์ปีสกา**” แก่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ หลังจากที่เราแต่ละคนได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเพียรพยายามในการบำเพ็ญกุศลต่างๆ ในเทศกาลมหาพรต เชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องทุกท่านนั้นได้ทำให้ชีวิตฝ่ายจิตของตนได้เติบโตก้าวหน้าขึ้นไปอีกปีหนึ่ง ผ่านความตั้งใจที่แต่ละท่านได้ออกแรงกายและแรงใจเรื่อยมา และสำหรับพี่น้องที่อาจจะไม่ได้มีข้อตั้งใจทำอะไรเช่นคนอื่นเขา อย่าลืมนะว่าพระยังคงให้โอกาสเราในการเติบโตทั้งร่างกายและวิญญาณเสมอครับ ก็หวังว่าทุกวันจะเป็นพระพรสำหรับให้พี่น้องทุกท่านพัฒนาเรื่อยไปครับ **ไฟที่ต้งงง!**



เนื่องจากมีพี่น้องที่รักบางท่านมาถามว่าการไม่ได้มาร่วมในพิธีกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์หรือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นบาปหรือไม่ ดังนั้นหลังจากที่ผมได้ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมมาก็สามารถสรุปออกมาเป็นคำอธิบายดังนี้ครับ...

ตามกฎของพระศาสนจักรคาทอลิกแล้วเราคริสตชนนั้นถูกเรียกร้องให้มาร่วมพิธีต่างๆ ที่พระศาสนจักรได้จัดเตรียมให้ ซึ่งรวมไปถึงพิธีต่างๆ ในวันฉลองบังคับที่เราต้องถือตาม พูดอีกนัยหนึ่งก็คือเรา “ต้อง” มาร่วมพิธีในวันดังกล่าว ซึ่งแต่เดิมนั้นมีแค่วันคริสตมาสเท่านั้นที่เป็นวันฉลองบังคับให้เราต้องมาร่วมและหากไม่ได้มาก็ถือว่าเป็นบาป (*ไม่รวมถึงวันอาทิตย์ปกตินะครับที่เราต้องมาตามพระบัญญัติพระเจ้าอยู่แล้ว*)

แต่กฎเกณฑ์ใหม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนและมีการเพิ่มวันฉลองบังคับเป็น 6 วันด้วยกัน ได้แก่ วันสมโภชพระนางมารีย์พระมารดาของพระเจ้า วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล และวันคริสตมาสครับ ซึ่งพระศาสนจักรในไทยได้ปรับเปลี่ยนวันดังกล่าวให้ไปฉลองในวันอาทิตย์แทนตามข้อเรียกร้องของบริบทสังคมไทยที่เป็นเมืองพุทธครับ

จึงขอสรุปว่าหากไม่ได้มาร่วมพิธีในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์หรือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ถือเป็นบาปแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการขาดความต่อเนื่องอันสวยงามในช่วงตรีวารปีสกา ที่พระศาสนจักรได้ส่งเสริมให้เราได้เรียนรู้ช่วงเวลาและเหตุการณ์สำคัญๆ ของพระเยซูเจ้า เปรียบได้กับการที่เราเริ่มต้นคูนั่งซีริยแล้วไม่ได้คูนั่งช่วงบางตอน ก็อาจจะทำให้ขาดเนื้อหาหรือสาระบางส่วนไปครับ

สุขสันต์วันพระเยซูคริสต์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านครับ!

พ่ออยู่